

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. —

a) Cho phép Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện thu các phí « Cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện ».

b) Mọi tổ chức, cơ quan, cá nhân trong nước và nước ngoài đồng tại Việt Nam có sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện thuộc các nghiệp vụ thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình và các nghiệp vụ khác đều phải nộp các phí « Cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện ». Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ cần thống nhất trường hợp nào thì thu, trường hợp nào được miễn.

c) Tổ chức, cơ quan, cá nhân nào sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện không đăng ký và không nộp phí theo quy định sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Điều 2. — Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện thống nhất với Bộ Tài chính quy định cụ thể đối tượng thu, các khoản thu, mức thu, mức phạt tiền vi phạm hành chính, trên nguyên tắc mức thu thấp hơn một ít so với mức thu hiện hành của các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Khoản thu phí « Cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện » là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện chịu trách nhiệm tổ chức thu.

Các khoản thu kể trên được nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ các chi phí « cho công tác nghiên cứu, ấn định bảo vệ và kiểm soát tần số vô tuyến điện » được Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện xét duyệt.

Điều 3. — Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan

khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

ĐỒNG SĨ NGUYỄN

**CHỈ THỊ** của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 160-CT ngày 20-5-1991 về chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc trong thời gian trước mắt.

Năm 1991, năm đầu của kế hoạch 5 năm 1991 — 1995, năm có Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đồng thời cũng là năm nền kinh tế phải vượt qua những thử thách, khó khăn lớn. Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước và các cấp chính quyền, trên các lĩnh vực công tác đều thu được các kết quả bước đầu nhất định.

Thời gian tới, các cấp chính quyền phải dành nhiều công sức, thời gian đóng góp cho sự thành công của Đại hội lần thứ VII của Đảng và tiếp đó là kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa VIII, đồng thời phải tập trung sức điều hành tốt các mặt công tác. Bước sang quý II năm 1991, tình hình kinh tế — xã hội rất căng thẳng, đòi hỏi phải xử lý tốt các vấn đề: bảo đảm những cân đối chủ yếu cho nền kinh tế, trước hết là cân đối những vật tư chủ yếu cho sản xuất nông, công nghiệp; điều hành có hiệu quả việc

09653148

lưu thông hàng hóa, tiền tệ để ổn định thị trường, giá cả; đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu; giải quyết thêm việc làm cho người lao động; các biện pháp giúp cho nhân dân những vùng có nhiều khó khăn, thiếu thốn; các biện pháp khắc phục sự giảm sút thu hoạch vụ đông — xuân ở các tỉnh phía Bắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Đề thực hiện tốt được những nhiệm vụ nặng nề nói trên, góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng và kỳ họp Quốc hội sắp tới, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

— Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và chính quyền các cấp phải sơ kết và soát xét lại tình hình thực hiện công tác từ đầu năm đến nay, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra và những diễn biến cụ thể của ngành và địa phương để điều chỉnh, sắp xếp chương trình công tác cho phù hợp nhằm thực hiện cho kỳ được các nhiệm vụ công tác, không vì việc tham dự Đại hội Đảng mà đề chậm trễ, ách tắc công việc.

— Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị cơ sở có Thủ trưởng được tham gia Đại hội Đảng các cấp và kỳ họp Quốc hội sắp tới, nhất thiết phải phân công một đồng chí lãnh đạo làm nhiệm vụ thường trực để trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị, bảo đảm mọi mặt hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất là trên các lĩnh vực chủ yếu, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh. Đặc biệt, sản xuất vụ đông — xuân năm nay ở các tỉnh phía Bắc đang gặp nhiều khó khăn, cần chú ý theo dõi, nắm chắc tình hình và

kịp thời tìm các biện pháp để xử lý, khắc phục các thiệt hại.

— Phải bảo đảm thông tin liên lạc luôn được thông suốt, giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên nắm bắt được tình hình và xử lý kịp thời. Những sự việc lớn, vượt quá thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ, Ủy ban Nhà nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, đặc khu phải kịp thời báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

— Trong thời gian Đại hội Đảng và Quốc hội họp, các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tạm hoãn việc đi công tác nước ngoài. Trường hợp có yêu cầu đặc biệt phải được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định. Hạn chế việc mời và tiếp các đoàn khách nước ngoài, nhất là tiếp khách có tính chất hiếu hỷ.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

**QUYẾT ĐỊNH** của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 173-CT ngày 29-5-1991 phê duyệt dự án tiền khả thi « Rừng phòng hộ môi trường thành phố Hồ Chí Minh ».

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG**

Xét dự án đầu tư xây dựng rừng phòng hộ môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 5283 — UBNN ngày